

Ngày 1 Tháng 8, 2023

Kính gửi Phụ huynh Trường Trung học Cấp II:

Kèm theo là lịch trình các tuyến xe buýt thuộc trường học của con quý vị. Yêu cầu ghi lại giờ, địa điểm và số tuyến đường thích hợp cho con quý vị. Nhiều tuyến đường được thiết kế để học sinh không cần băng qua đường chính để đến xe buýt. Điều này được chỉ định trên phần mô tả tuyến đường bằng "RSO" (chỉ phía bên phải thôi) bên cạnh ký hiệu nơi xe buýt ngừng lại. Phụ huynh không nên cho phép con tránh biện pháp an toàn này bằng cách băng qua đường để sử dụng một trạm xe buýt khác nếu có một trạm ở bên đường. Phụ huynh nên liên lạc với người trưởng văn phòng chuyên chở nếu không có xe buýt nào dừng ở bên đường của họ. Học sinh nên sẵn sàng và đợi để lên xe buýt năm phút trước giờ xe đến theo lịch trình. Số tuyến đường xe được ghi trên cửa sổ bên cạnh xe buýt.

Học sinh sống trong vòng 1,5 dặm quanh trường không đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở nếu có sẵn các tuyến đường đi bộ thích hợp với lứa tuổi. Các câu hỏi nên được chuyển đến trưởng văn phòng nhóm chuyên chở mà chịu trách nhiệm về trường học của quý vị. Trường học của quý vị hay trang mạng MCPS có thể cung cấp quý vị thông tin liên lạc với trưởng văn phòng nhóm chuyên chở. Các trạm xe buýt ngừng theo lịch trình trước đây có thể đã bị loại bỏ hoặc dời đi để giữ kinh tế khi điều hành. Mọi nỗ lực được thực hiện để giảm thiểu sự bất tiện cho học sinh và phụ huynh; và cung cấp một mức độ dịch vụ hợp lý. Tiết kiệm ngân sách hỗ trợ cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho các lớp học.

Khi các trạm ngừng của xe buýt được xếp đặt tại các ngã tư, học sinh nên đứng cách xa đường xe cộ một cách an toàn, trong phạm vi 150 feet tính từ điểm xe ngừng. *Phụ huynh có trách nhiệm duy trì kỷ luật và an toàn tại các trạm xe buýt.* Học sinh chờ xe buýt có thể chọn đứng trong nơi xe đậu và nhà để xe để được bảo vệ khi thời tiết khắc nghiệt. Điều này chỉ được chấp nhận nếu: (1) nó không thay đổi lộ trình; (2) nó không tăng số xe ngừng; (3) tất cả các nhóm liên quan đều chấp nhận; và (4) nó khá gần với điểm xe ngừng thông thường (để người lái xe buýt thay thế, không quen thuộc với các sắp xếp đặc biệt, có thể dễ dàng xác định vị trí của học sinh). Xin lưu ý: người lái xe buýt chỉ được phép ngừng tại các trạm ngừng được chỉ định; không yêu cầu xe ngừng trái phép. MCPS thực hiện tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và hoạt động khác bằng cách giới hạn số trạm xe ngừng.

Những học sinh muốn đi xe buýt của một người bạn về nhà, hoặc xuống xe buýt của chính mình tại trạm xe ngừng của một người bạn phải mang theo giấy phép của phụ huynh. Sau khi được hiệu trưởng chấp thuận và ký tên, học sinh nên đưa tờ giấy này cho người lái xe buýt mà các em sẽ đi. Thực hành này thường sẽ được chấp thuận khi xe có chỗ.

Thời tiết khắc nghiệt tạo ra nhiều khó khăn cho tất cả mọi người. Không thể cung cấp thêm phương tiện chuyên chở trong những tháng mùa đông hoặc vào những ngày mưa, và vì lý do này, học sinh nên ăn mặc phù hợp. Trong trường hợp xe buýt không thể đến các điểm ngừng xe được chỉ định vì tuyết và đá tích tụ, phụ huynh nên sắp xếp trước với

những người lái xe để học sinh sống ở những khu vực này có thể lên xe tại các địa điểm khác khi cần thiết.

Hành vi thích hợp của học sinh rất quan trọng đối với sự an toàn và trấn an cho mọi người. Phụ huynh được khuyến khích thảo luận thường xuyên về hành vi với con em để nhấn mạnh thông điệp này. Điều quan trọng là tất cả học sinh phải tuân theo các quy tắc được nêu trong chiến dịch “*Đi xe theo Luật lệ.*” Để thêm thông tin, yêu cầu xem <https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/rules/>. Xin lưu ý: Học sinh không được mang theo động vật, rượu, thuốc lá, vũ khí (bao gồm đồ chơi hoặc “trông giống” vũ khí), hộp thủy tinh hoặc chất nổ lên xe buýt.

Dịch vụ đưa đón học sinh chỉ có thể điều hành hiệu quả nếu tất cả chúng ta làm bổn phận của mình để mọi việc được trôi chảy. Cần có sự hỗ trợ và hợp tác của phụ huynh để cung cấp một hệ thống chuyên chở an toàn cho học sinh đi xe.

Kính thư,

Depot Manager

XXX:xxx

Đính kèm